

# Lời cảm ơn của Tạp chí Người Làm Báo

21:28 16/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ban Biên tập Tạp chí Người Làm Báo trân trọng gửi đến quý vị đại biểu, các cơ quan báo/đài, các cấp chính quyền, nhà tài trợ, doanh nghiệp - doanh nhân lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành trong việc tham gia lễ ra mắt giao diện điện tử [nguoilambao.vn](http://nguoilambao.vn) phiên bản mới.**

Trong không khí vui mừng, háo hức và phấn khởi của những người làm báo trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023). Sáng ngày 15/6, tại Hà Nội, Tạp chí Người Làm Báo - Cơ quan lý luận nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ ra mắt giao diện Tạp chí điện tử Người Làm Báo phiên bản mới với tên miền [nguoilambao.vn](http://nguoilambao.vn).

Buổi lễ vinh dự được đón lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Tổng Biên tập các cơ quan báo chí; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các ban, đơn vị của Hội; các đơn vị chính quyền, doanh nghiệp - doanh nhân và các phóng viên đến dự đưa tin.

Việc ra mắt giao diện điện tử mới đưa vào vận hành là dấu ấn quan trọng của Ban Biên tập, Ban Cố vấn và nỗ lực của cả tập thể cán bộ, phóng viên Tạp chí cùng sự quan tâm ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành trong suốt thời gian qua; nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của một tờ tạp chí chuyên ngành, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong toàn xã hội, là diễn đàn để các nhà báo, nhà khoa học chia sẻ những vấn đề lý luận và thực tiễn về nghề báo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong nắm bắt thông tin của bạn đọc.

Thay mặt Ban Biên tập Tạp chí Người Làm Báo xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các quý vị đại biểu, các cơ quan báo/đài, các cấp chính quyền, các nhà tài trợ, các đơn vị, doanh nghiệp - doanh nhân trên cả nước đã đến dự, cũng như đồng hành, ủng hộ và gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng sự kiện đặc biệt của Tạp chí.

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nhà báo, Tiến sĩ Trần Thị Lan**

**Q. Tổng Biên tập**

**Tạp chí Người Làm Báo**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/loi-cam-on-cua-tap-chi-nguoi-lam-bao>